

จดหมายออนไลน์

(22 มกราคม 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

ความสงบในจิตใจ ไม่มีหมอกคนไหนรักษาได้

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้ เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า จินตนา เกิดวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2492 เวลา 23.20 น. กทม. เพศหญิง

คำถามแรก บ้านที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ สมุทรปราการ ย้ายเข้ามาสี่วัน ควรอยู่หรือย้าย

คุณจินตนาให้บ้านเลขที่ หมู่บ้านที่อยู่มาด้วย ซึ่งผมจะไม่พูดถึงในที่นี้ เพราะผมไม่มีความรู้ในเรื่อง เลขศาสตร์

พื้นชะตาเดิมของคุณจินตนา เป็นคนที่เรียกว่า “บ้านร้อน” เพราะแม้ว่าคุณจะมีบ้าน และครอบครัวที่ดีก็ตาม แต่ดูเหมือนว่า คุณกลับมีความต้องการจะเดินทางไปนอกบ้านเสมอๆ ถ้าอยู่บ้านแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณต้องไปทำงานในต่างประเทศ

อีกส่วนหนึ่ง คุณเองเป็นคนที่มีความทุกข์อยู่ในใจเป็นอาจินต์ แม้ว่าความเป็นอยู่และชีวิตจะดีอยู่แล้วก็ตาม คุณก็ยังมิใช่เป็นทุกข์อยู่ บางครั้งก็หาสาเหตุไม่ได้

ในทางโหราศาสตร์อธิบายได้ว่า คุณเป็นคนมีความทุกข์ในใจฝังอยู่อย่างลึกซึ้ง หากคุณไม่ฝึกฝนตนเองให้คิดบวก คุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่ค่อยสบาย

ดังนั้น เรื่องที่คุณถามมาว่าอยู่บ้านหลังนี้แล้ว ควรจะอยู่ต่อหรือย้ายออกไป ก็ขอตอบว่า ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม หากคุณไม่ปรับเปลี่ยนจิตใจให้คิดเป็นบวก คุณก็จะไม่มีความสุขตลอดไป

หนทางที่ฝึกตนเองก็คือ การหมั่นสวดมนต์ ทำสมาธิ และ ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ครับ

คำถามที่สอง ชีวิตจะราบรื่นมั๊ย ถ้ามาเกษียณอยู่เมืองไทย (หมายถึง ภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต) คนรอบข้าง (ญาติพี่น้อง) หรือ ควรอยู่อเมริกา

นับตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นมา คุณน่าจะเริ่มคิดที่จะทำอะไรที่ผิดแผกจากที่เคยทำมาก่อนแล้ว เพราะคุณน่าจะได้อะไรมาสักก้อนหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นเงินเกี่ยวกับค่าจ้าง สวัสดิการ หรือ อะไรทำนองนี้ จากนั้นคุณก็กลับมาอยู่เมืองไทย

ดวงชะตาของคุณเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ ปลายปีพ.ศ. 2556 การเปลี่ยนแปลงที่ว่าก็คือ การที่คุณตัดสินใจที่จะเดินทางกลับบ้าน ซึ่งในดวงชะตาบอกว่า นับตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2556 เป็นต้นมา คุณอยู่บ้าน(หมายถึงเมืองไทย) ดีกว่าที่อยู่ต่างแดนคือ สหรัฐอเมริกา ครับ

เพราะตอนปลายปีพ.ศ. 2556 เป็นต้นมา การอาศัยอยู่ในต่างแดนของคุณเริ่มทำให้คุณเหนื่อยยากลำบากมากขึ้น

ดังนั้น จึงขอแนะนำให้อยู่ในประเทศไทยครับ

ส่วนเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้น มันต้องมีมาเยือนอยู่แล้วสำหรับคนที่มียายุ 66 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะในขณะนี้ ซึ่งอาจจะมีการเจ็บป่วย จนถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาล และ ความเสียหาย หรือ ต้องใช้จ่ายแบบไม่คาดคิดได้

ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับ

คำถามสุดท้าย ควรจะหาธุรกิจทำ หรือ อยู่สบายๆกินเงินเก่า(เงินคนแก่สหรัฐอเมริกา) ถ้าทำแบบไหนดี อยู่อเมริกาทำเกี่ยวกับร้านอาหารฝรั่ง

ตามที่ได้พยากรณ์ในข้อก่อนหน้านี้ คุณจินตนา ควรจะพักผ่อนกินเงินบำนาญแบบสบายจะดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคิดจะลงทุนทำอะไรรันนั้น ผมว่าไม่เหมาะสำหรับคนอายุ 66 ปีครับ

หวังว่าคุณจินตนา จะสามารถหาหนทางที่จะดำเนินชีวิตไปอย่าง “สบายใจ” ได้ นะครับ หนทางที่วันนี้ คุณต้องทำด้วยตัวของคุณเอง ไม่มีคุณหมอต่านใดในโลกนี้จะช่วยคุณได้ครับ

ขอให้โชคดี

สุดท้ายก็ขอให้ คุณจินตนา ช่วยดีกบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณ ชัยณรงค์ ครับ

